

“การได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ แม้จะเป็นเวลาสั้น ๆ แต่ก็ทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย” คำพูดสั้น ๆ ของ “ปิ่น” น.ส.ศศิษฐา สุภณาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2



เปิดโลกต่างแดน

บอกเล่าข่าวมอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) หนึ่งในตัวแทนนักศึกษาไทยที่ได้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง



ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอาเซียน (JENESYS 2015) ที่กรุงโตเกียว และเกาะกิวชู ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงเติมเต็มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอดเวลา 10 วันที่เข้าร่วมโครงการนี้ “ปิ่น” เล่าให้ฟังว่า ตนถูกจัดให้อยู่กลุ่มเทคโนโลยีร่วมกับเพื่อนๆ จากหลายประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน โดยกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั้น มีทั้งการฟังบรรยาย

เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เทคโนโลยีแนวหน้าที่พิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ Miraikan ชมโชว์หุ่นยนต์ ASIMO ที่พัฒนาแล้วไปไกลมาก ได้ดูงานที่บริษัท OMRON Taiyo ซึ่งเป็นบริษัทที่มีพนักงานเป็นคนพิการกว่า 50% และยังได้เล่น Wheelchair Basketball ร่วมกับคนพิการ นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นด้วย

“การได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าญี่ปุ่นไม่ได้เจริญก้าวหน้าเพียงด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คนญี่ปุ่นยังใส่ใจการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

มาก โดยช่วงเวลาที่เด็ดสุดของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้คือ การได้อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น 1 วัน ซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจมาก

เพราะให้การดูแลอย่างดี เหมือนเป็นลูกหลาน ให้ลองใส่ชุดกิโมโน ได้ไปไหว้ศาลเจ้าบนภูเขา ได้ไป

ตกปลา และทำงานม้ง เราก็ถือโอกาสโชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ครอบครัวญี่ปุ่นเป็นการตอบแทน นับเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก”

และแล้ววันสุดท้ายของการร่วมกิจกรรมก็มาถึง แต่ละกลุ่มต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ฟัง ซึ่ง “ปิ่น” เล่าว่า กลุ่มตนนำเสนอในเรื่อง Japan Iceberg ซึ่งเป็นเกมบอกเล่าว่า สิ่งที่เราเคยรู้จักญี่ปุ่นเหมือนแค่ปลายยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่เหนือน้ำมาเพียงน้อยนิด แต่ความจริงแล้วยังมีเรื่องราวของญี่ปุ่นอีกมากมาย เป็นเกมที่มีมาซ่อนอยู่ด้านล่าง โดยสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้ และอยากนำมาบอกเล่ามากที่สุดคือ การทุ่มเททำเพื่อส่วนรวม และเสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรนำมาเป็นแบบอย่าง

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ เยาวชนไทยคงจะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป.

บรรณิรัตน์ ศิริปัทมจน:
dailynewscampus@gmail.com